

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 204 (6/2566) วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
2.1	การสร้างมาตรการรักษา จำนวนนักศึกษา	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยให้ ดำเนินการดังนี้</p> <p>1) การเตรียมความพร้อมอาจารย์ทางด้าน วิทยาศาสตร์และทางด้านเทคโนโลยี ความ ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์</p> <p>2) การประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเพิ่มขึ้น โดยเชิญชวนอาจารย์โรงเรียนมัธยมให้เข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรม และความร่วมมือทาง วิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่สามารถ สะสมหน่วยกิตขึ้นเรียนในมหาวิทยาลัยได้</p> <p>ทั้งนี้ ผลจากการรับจำนวนนักศึกษา เพิ่มขึ้น จึงอนุมัติให้เพิ่มเงินสมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ในส่วนนายจ้างจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 3 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566</p>	<p>รับทราบมติ โดยผู้บริหาร ดำเนินการตามมติ สำหรับการแต่งตั้ง คณะกรรมการ เสนอ นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม แล้ว</p>
4.1	รายงานผลการดำเนินงาน ของศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว)	<p>สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานผลการ ดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ ตอนล่าง (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยให้รักษา มาตรฐานคุณภาพห้องอาหารไว้</p>	<p>รับทราบมติ</p>
4.2	<p>การดำเนินการสร้างรถบรรทุกขยะพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ (ลับ) รายละเอียดตั้งบันทึกรายงานการประชุมลับ</p>		

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1	การพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินนโยบาย และกรอบวงเงินประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้</p> <p>1) เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม</p> <p>2) เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม</p> <p>3) อนุมัติ (ร่าง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวนทั้งสิ้น 272,387,000 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของการเพิ่มเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้อธิการบดีจัดทำแผนอัตรากำหนดการเพิ่มเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับการเตรียมความพร้อมอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้มาตรฐาน ขอไม่คำนึงถึงภาระต้นทุนในการดำเนินงาน</p>	<p>รับทราบมติ</p> <p>โดยอธิการบดี, กองนโยบายและแผน ดำเนินการการ</p>
5.2	การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566</p> <p>2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561</p> <p>3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566</p> <p>4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563</p>	<p>รับทราบมติ</p> <p>โดยกองบริการการศึกษา ดำเนินการ</p>

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.2 (ต่อ)		5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป	
5.3	การพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป	รับทราบมติ โดยกองบริการ การศึกษา ดำเนินการ
5.4	การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามที่เสนอ โดยให้ข้อเสนอนี้ 1) ปรับขยายคำอธิบายรายวิชาการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซีพ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครู 2) ปรับเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษา และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป	รับทราบมติ โดยคณะครุศาสตร์ และกองบริการ การศึกษา ดำเนินการ
5.5	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่เสนอ	รับทราบมติ โดยเสนอ นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม แล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.6	การพิจารณาทบทวนแผน บริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม พ.ศ.2563 – 2566 ของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการทบทวนแผน บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม พ.ศ. 2563 – 2566 ของคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแก้ไขจำนวน อาจารย์ที่ต้องการเพิ่มปี 2566 ดังนี้ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากเดิม 2 อัตรา เป็น 1 อัตรา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ จากเดิม 0 อัตรา เป็น 1 อัตรา	รับทราบมติ โดยคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.7	การพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผลงานทางวิชาการ (ลับ) รายละเอียดตั้งแต่วันที่รายงานการประชุมลับ		